

Số: 272 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:.....11027.....
	Ngày: 30/11/17
	Chủ đề:.....

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 408/HĐND-VP ngày 20/11/2017 về việc xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2017, HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tập trung, khẩn trương giải quyết trả lời rõ những nội dung kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Trên cơ sở tổng hợp, báo cáo của các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị và với trách nhiệm trước cử tri, UBND tỉnh trả lời cụ thể như sau:

Câu hỏi 1:

a) Đề nghị tỉnh sớm giải quyết kho chứa thuốc bảo vệ thực vật Núi Voi, vì tình trạng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm và phát tán mùi trong không khí tại khu dân cư La Tá, tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân.

b) Đề nghị tỉnh sớm giải quyết kho chứa thuốc bảo vệ thực vật tại thôn Thế Long, xã Tịnh Phong để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Trả lời:

Theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kết quả thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại 06 kho thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, theo đó trên địa bàn tỉnh có 06 kho thuốc cần được xử lý, cụ thể:

1. Kho thuốc bảo vệ thực vật Hợp tác xã Nông nghiệp Phở Cường (thôn Xuân Thành, xã Phở Cường, huyện Đức Phổ);
2. Kho thuốc bảo vệ thực vật Hợp tác xã nông nghiệp Phở Minh (thôn Tân Tự, xã Phở Minh, huyện Đức Phổ);
3. Kho thuốc bảo vệ thực vật Núi Voi (tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa);
4. Kho thuốc bảo vệ thực vật Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng (thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa);
5. Kho thuốc bảo vệ thực vật Dốc Trạm (thôn Thế Long, xã Tịnh Phong,

huyện Sơn Tịnh);

6. Kho thuốc bảo vệ thực vật Hòa Vinh (thôn Hòa Bán, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi).

Năm 2016, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường và đã xử lý xong kho thuốc bảo vệ thực vật Hòa Vinh.

Năm 2017, UBND tỉnh phân bổ kinh phí (tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương tại Công văn số 5953/BTNMT-KH ngày 16/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai xử lý 02 kho thuốc: Kho thuốc bảo vệ thực vật Hợp tác xã nông nghiệp Phổ Cường, huyện Đức Phổ và kho thuốc bảo vệ thực vật Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thắng, huyện Tư Nghĩa. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai việc xử lý tại hiện trường 02 kho thuốc nêu trên; dự kiến sẽ hoàn thành việc xử lý vào tháng 12/2017.

Năm 2018, UBND tỉnh sẽ phân bổ kinh phí để xử lý tiếp 02 kho thuốc bảo vệ thực vật: Kho thuốc bảo vệ thực vật Hợp tác xã nông nghiệp Phổ Minh, huyện Đức Phổ và kho thuốc bảo vệ thực vật Núi Voi, huyện Tư Nghĩa.

Đối với Kho thuốc bảo vệ thực vật Dốc Trạm (thôn Thê Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) đã được đưa vào kế hoạch xử lý năm 2019 - 2020. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ xử lý dứt điểm 06 kho thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

Câu hỏi 2: Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng nước thải của Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây gây ô nhiễm môi trường tuyến kênh chìm (đoạn qua xã Tịnh Phong).

Trả lời:

Hiện nay, tại các Cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh nói chung và Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây nói riêng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật về xử lý môi trường như: xử lý nước thải, hệ thống thu gom chất thải rắn... chưa được xây dựng đồng bộ; chất thải phát sinh chưa được thu gom và xử lý triệt để. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát môi trường tại các Cụm công nghiệp của các cơ quan có thẩm quyền cũng như chính quyền địa phương chưa thường xuyên, đúng mức.... nên tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Trước vấn đề đó, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, cân đối nguồn vốn để tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ UBND thành phố Quảng Ngãi đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 500m³/ngày đêm tại Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây trong năm 2018.

Trong khi chờ cân đối nguồn vốn, để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở

Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành chức năng, UBND thành phố Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, chất thải phải xử lý đảm bảo các quy chuẩn về môi trường trước khi xả thải.

Câu hỏi 3: *Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý trường hợp Nhà máy chế biến thủy sản Sa Kỳ (Chi nhánh Công ty cổ phần bột cá Thanh Hoa) vì khi hoạt động thì bốc mùi hôi thối, xả nước thải chưa qua xử lý môi trường.*

Trả lời:

Trên cơ sở phản ánh của một số hộ dân sống tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nhà máy chế biến thủy sản Sa Kỳ do Công ty cổ phần bột cá Thanh Hoa làm chủ dự án, ngày 05/10/2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cảng Sa Kỳ, UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND xã Tịnh Kỳ tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và khảo sát tại khu vực Nhà máy chế biến thủy sản Sa Kỳ (sau đây gọi tắt là Nhà máy).

Qua kiểm tra hồ sơ môi trường, Nhà máy đã thực hiện đầy đủ hồ sơ môi trường trình cơ quan chức năng phê duyệt, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Nhà máy tiếp tục duy trì thực hiện các nội dung theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; cải tạo hệ thống xử lý chất thải; thường xuyên vận hành các công trình xử lý môi trường theo quy định; đảm bảo các quy chuẩn về môi trường trước khi xả thải.

Ngày 31/10/2017, Đoàn kiểm tra của tỉnh tiếp tục kiểm tra việc thực hiện những yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường đã được yêu cầu vào ngày 05/10/2017. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận bên ngoài hàng rào Nhà máy không có mùi hôi phát tán; tuy nhiên, trong phân xưởng chế biến của Nhà máy có mùi đặc trưng của lĩnh vực chế biến thủy sản.

Để đánh giá chất lượng nước thải sản xuất sau xử lý của Nhà máy, Đoàn kiểm tra đã tổ chức lấy 02 mẫu nước thải sau xử lý để phân tích, đánh giá (đợt 1: vào ngày 05/10/2017 và đợt 2: vào ngày 31/10/2017). Qua kết quả phân tích cho thấy, 02 mẫu nước thải sau khi xử lý tại Nhà máy đạt quy chuẩn xả thải theo quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục và thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Nhà máy để ngăn chặn và xử lý kịp thời vấn đề ô nhiễm môi trường xảy ra (nếu có).

Câu hỏi 4: *Đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí để xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Bình Phước, vì hiện nay người chết không có nơi an táng.*

Trả lời:

Để xây dựng nghĩa địa Bình Phước, huyện Bình Sơn, ngày 10/10/2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 5675/UBND-CNXD thống nhất việc điều chỉnh cục bộ từ quy hoạch đất rừng sang đất nghĩa địa xã Bình Phước, huyện Bình Sơn. (diện tích khoảng 3,8 ha, tại khu vực tại núi Phổ Tinh, thôn Phú Long 2, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn).

Trước bức xúc của người dân, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Phước và Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT19 tiến hành khảo sát, thống nhất phương án xây dựng; đồng thời, triển khai các thủ tục liên quan để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư xây dựng mới Khu nghĩa địa tại núi Phổ Tinh, thôn Phú Long 2, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn trong năm 2018.

Câu hỏi 5: Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, khắc phục tình trạng các tuyến đường vào Khu dân cư đập Cà Ninh, hạ lưu sông Trà Bồng bị lầy lội vào mùa mưa gây khó khăn trong việc đi lại của Nhân dân; đồng thời nhà dân bị ngập nước gây bức xúc trong Nhân dân nhiều năm qua.

Trả lời:

Trong quá trình triển khai thi công xây dựng Dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - Đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1) đã ngăn dòng chảy khu vực đất lúa diện tích 2,2 ha (đã thu hồi) và đất ở diện tích 1,9 ha thuộc Vực 1 thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông tại vị trí cuối tuyến đường số 1 nên khi có mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân ở khu vực. Để giải quyết vấn đề trên, trong năm 2015 và 2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị thi công đào đoạn mương tạm dẫn nước từ khu vực trên ra sông Trà Bồng, kết hợp với cải tạo nâng cao độ đoạn đường cuối tuyến số 1 dẫn vào thôn Thượng Hòa để thoát nước vào mùa mưa nên cơ bản giải quyết được vấn đề ngập cục bộ (trừ những thời điểm nước sông Trà Bồng dâng cao trên $\text{cos} + 2\text{m}$).

Để tiếp tục giải quyết vấn đề ngập cục bộ cho khu vực trên, cuối năm 2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị thi công đào mương dẫn nước từ khu vực này đấu nối vào hệ thống cống D1500 trên tuyến đường số 5. Tuy nhiên, sau trận mưa lớn trong chiều và đêm ngày 18/10/2017, đợt mưa lớn kết hợp cơn bão số 12 (từ ngày 01/11/2017 đến ngày 06/11/2017) làm cho khu vực này bị ngập sâu và nước rút chậm do ảnh hưởng của mực nước sông Trà Bồng; khi mực nước sông Trà Bồng rút xuống dưới cao trình $+2\text{m}$ thì nước trong khu vực nói trên mới rút hoàn toàn. Do đó, để giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ cho khu vực khi có mưa lớn kéo dài, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục cho thi công theo phương án thoát nước như

trên; đồng thời tiếp tục nâng cao trình tuyến đường hiện hữu lên 0,5m (cao trình đường thành 2,6m) và bổ sung lắp đặt thêm cống thoát nước.

Câu hỏi 6: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ ngay cầu Sông Đầm cũ để ghe, thuyền vào neo đậu tránh trú bão. Hiện nay đã bị mục, hai bên mố cầu đã bị sạt lở.

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí để bố trí cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện việc tháo dỡ mố cầu sông Đầm cũ ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, dự kiến hoàn thành việc tháo dỡ mố cầu trước ngày 30/4/2018.

Câu hỏi 7: Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra và di dời đường điện nằm phía trên các mái nhà của nhân dân thuộc khu dân cư Cây Trâm, Cầu Phên ở thôn 1 và khu dân cư Cây Da ở thôn 2, xã Nghĩa Thọ để đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân.

Trả lời:

Lưới điện hạ áp xã Nghĩa Thọ được UBND xã Nghĩa Thọ xây dựng năm 1996 và trực tiếp bán điện đến hộ dân. Đến năm 2008, để người dân được hưởng các dịch vụ điện và giá bán điện theo quy định của Chính phủ, UBND xã Nghĩa Thọ đã bàn giao tài sản lưới điện này cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý và bán điện trực tiếp đến hộ dân. Từ khi tiếp nhận lưới điện đến nay, Công ty Điện lực Quảng Ngãi giữ nguyên hiện trạng các vị trí cột và tuyến đường dây, chỉ đầu tư nâng cấp thay dây dẫn 3 pha 4 dây bằng dây cáp vặn xoắn để tăng cường và đảm bảo cấp điện an toàn cho nhân dân.

1. Tại Khu dân cư Cầu Phên, thôn 1: Đường điện 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn đi dọc theo trục đường liên thôn, không đi qua mái nhà dân.

2. Tại Khu dân cư Cây Trâm, thôn 1: Đường điện 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn, tại khoảng cột 16 đến 16/6 có nhà dưới đường dây, các nhà dân xây dựng từ 2010 đến nay, trong đó có 02 mái nhà cách điểm thấp nhất của đường dây điện khoảng 0,5 m, đảm bảo an toàn (Theo Quy định hành lang an toàn lưới điện hạ áp tại Quy định kỹ thuật điện nông thôn 2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương và Quy chuẩn Quốc gia về kỹ thuật điện năm 2015 đường dây hạ áp cho phép khoảng cách an toàn là 0,5m).

3. Tại KDC Cây Da, thôn 2: Đường điện 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn đi dọc theo trục đường liên thôn, hiện có hộ dân Võ Văn Tập xây dựng nhà vệ sinh có một phần nằm dưới đường dây điện tại khoảng cột 06 đến 06/1 với khoảng cách > 0,5m.

Việc các hộ dân xây dựng nhà và vật kiến trúc dưới đường dây điện là tự phát chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương, đã vi phạm hành lang

bảo vệ an toàn lưới điện đã có trước đó (lưới điện có từ năm 1996). Hiện tại với lưới điện hạ áp sử dụng cáp vặn xoắn, khoảng cách này vẫn đảm bảo an toàn.

Trong thời gian đến kết hợp với việc cải tạo, nâng cấp lưới điện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ xem xét giải quyết kiến nghị của các hộ dân có nhà dưới đường dây hạ áp nêu trên.

Câu hỏi 8: Đề nghị tỉnh sớm giải quyết các vướng mắc để di dời, tái định cư cho 84 hộ dân thuộc dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng để nhân dân ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Qua kết quả kiểm tra, rà soát của UBND thành phố Quảng Ngãi thì trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng của dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng có 03 nhóm vướng mắc (gồm 84 hộ dân có đất thu hồi).

1. Nhóm 1: Gồm 62 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa nhận đất tái định cư và chưa bàn giao mặt bằng. Các hộ dân này có nhiều ý kiến đề nghị, cụ thể như sau:

1.1. Trường hợp hộ dân đề nghị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá mới hiện nay: Gồm 31 hộ dân.

1.2. Trường hợp hộ dân yêu cầu xác định lại vị trí đất ở, loại đường phố để tính giá trị bồi thường, hỗ trợ; vì hộ dân cho rằng thửa đất có mặt cắt đường trên 5m nhưng xác định đất ở vị trí khác để bồi thường là chưa đúng: Gồm 07 hộ dân.

1.3. Trường hợp yêu cầu xác định bồi thường toàn bộ diện tích đất thu hồi là đất ở: Gồm 04 hộ dân.

1.4. Yêu cầu bố trí thêm đất tái định cư: Gồm 14 hộ dân.

1.5. Trường hợp hộ dân yêu cầu giao đất tái định cư và nộp tiền sử dụng đất theo đơn giá đất ở bị thu hồi: Gồm 20 hộ.

1.6. Yêu cầu giao đất tái định cư ở vị trí thuận lợi: Gồm 01 hộ dân

1.7. Yêu cầu đất đổi đất: Gồm 03 hộ dân.

1.8. Yêu cầu giao đất tái định cư trên đường Phan Đình Phùng: Gồm 01 hộ dân.

1.9. Yêu cầu nộp tiền sử dụng đất đổi với lô đất tái định cư theo giá đất ở bị thu hồi và bàn giao đất tái định cư theo phương án đã phê duyệt: Gồm 01 hộ

1.10. Trường hợp không hợp tác: Gồm 01 hộ dân

2. Nhóm 2: Gồm 10 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, chưa nhận đất tái định cư và chưa bàn giao mặt bằng. Các hộ dân này có ý kiến như sau:

2.1. Yêu cầu giao đất tái định cư tại vị trí thu hút nhân tài, Ban quản lý dự án đã điều chỉnh theo yêu cầu của hộ dân; nhưng đến nay hộ dân lại yêu cầu bố trí đất tái định cư trên đường Phan Đình Phùng: Gồm 05 hộ dân

2.2. Yêu cầu giao đất tái định cư và nộp tiền sử dụng đất theo giá đất ở bị thu hồi theo phương án đã được phê duyệt: Gồm 05 hộ

3. Nhóm 3: Gồm 11 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận đất tái định cư nhưng chưa bàn giao mặt bằng; 01 hộ dân đã thống nhất nhận tiền, nhận đất tái định cư nhưng chưa chi trả tiền.

- Đối với các hộ dân thuộc nhóm 2, nhóm 3, UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND phường Chánh Lộ và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ pháp lý, lập thủ tục giao đất tái định cư và vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng.

- Đối với các hộ dân thuộc nhóm 1, UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND phường Chánh Lộ và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt để điều chỉnh cho phù hợp với chính sách hiện nay.

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan phải hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án trong năm 2018.

Câu hỏi 9: Đề nghị tỉnh sớm di dời, bố trí tái định cư cho 38 hộ dân ở xóm Long Nam và Hòa Nam thuộc thôn Gia Hòa và thôn Tăng Long, xã Tịnh Long thuộc dự án di dời vùng sạt lở ven sông để nhân dân ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Tại Công văn số 2487/UBND-CN XD ngày 28/4/2017, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở đã chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND xã Tịnh Long tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định mức độ sạt lở để di dời các hộ dân tại xóm Lân, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi (hay còn gọi là xóm Long Nam và Hòa Nam thuộc thôn Gia Hòa và thôn Tăng Long, xã Tịnh Long).

Trên cơ sở thực tế tình hình sạt lở tại hiện trường và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh đã có Công văn số 3343/UBND-CN XD ngày 07/6/2017 thống nhất việc di dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở tại xóm Lân, xã Tịnh Long đến nơi ở mới (địa điểm đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 3530/UBND-CN XD ngày 05/7/2016 về việc sử dụng các lô đất còn lại của các Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc trên địa bàn xã Tịnh Long). Đồng thời, giao nhiệm vụ cho UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác di

dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân nêu trên. Hiện nay, đang khẩn trương triển khai thực hiện.

Tóm lại:

UBND tỉnh luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và nghiêm túc xem xét, giải quyết hoặc chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố giải quyết theo thẩm quyền trên tinh thần trách nhiệm cao; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh theo luật định.

Kính báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P. N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, TH (ldvu470).



Trần Ngọc Căng